



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>



กรมควบคุมโรค ตั้งตักเตือนหญิงยาง-บุตรตรวจเอชไอวี

นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่า คร.ดำเนินการเรื่องถุงยางอนามัย ทุกเวลา ทุกที่ (Condom anytime, anywhere) นำร่องเปิดตัวตักเตือนหญิงยางอัตโนมัติในวันที่ 15 ก.พ.2567 ที่ลานอ้อมจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน กทม. โดยได้หารือกับภาคเอกชนที่ดำเนินการเรื่องตู้ขายเครื่องดื่มและขนมอัตโนมัติ ขณะนี้มี 1 บริษัท คือ บริษัทชันทันเวนติง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่จะทดลองดำเนินการให้เป็นลักษณะของ CSR เพื่อเป็นตัวอย่าง ด้วยการนำถุงยางอนามัยและชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ไปใส่ไว้ในตู้ดังกล่าวแล้วให้สามารถกดใช้ได้ฟรี เนื่องจากชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของทุกคนอยู่แล้ว

ส่วนถุงยางอนามัย คร.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการจัดซื้อเพื่อแจกเป็นประจำทุกปี แต่มีปัญหาเรื่องกระจาย จึงต้องประสานความร่วมมือกับเอกชน ในเรื่องของการช่วยกระจายผ่านตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ โดยก่อนหน้านี้มีการทดลอง 2 ตู้ที่สยามสแควร์วัน และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก รูปแบบนี้จะทำให้คนที่ต้องการใช้กล้าที่จะเข้ามาคมากกว่าที่จะแยกตัวถุงยางอนามัยอัตโนมัติอย่างเดียว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>

นพ.ธงชัยกล่าวด้วยว่า การรณรงค์ให้คนใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส ที่พบอัตราป่วยในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2561 จากอัตราป่วย 11 เพิ่มเป็น 24.8 ต่อประชากรแสนคน และเพิ่มขึ้น 3 เท่าในกลุ่มเยาวชน จากอัตราป่วย 27.9 เพิ่มเป็น 90.5 ต่อประชากรแสนคน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 ที่พบว่าเยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์ เพียง 80% และใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึง 40% ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าการช่วยให้เข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวกเป็นการให้ป้องกันโรค เป็นการให้ความรู้และเข้าใจถึงการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์.



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๙/๒๖๐๒๓>

สร.เปิด “ตู้เติมรัก...ปันสุข” แคร่สิ่งของ อาหาร ในรพ.สังกัด 903 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “เติมรัก...ปันสุข” ใน รพ.สังกัด 903 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นของขวัญวันแห่งความรัก เพื่อส่งต่อการแบ่งปันต่อเนื่องตลอดไป

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เต็มรัก โอบอ้อมสังคัมไทย” โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า วันแห่งความรัก แม้จะเป็นวันที่สื่อความหมายถึงความรักระหว่างบุคคล โดยเฉพาะคู่รัก แต่กิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567 นี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการสื่อความหมายของความรัก ให้เป็นการแบ่งปันความรัก แบ่งปันความสุขให้กับผู้คนในสังคม ผ่านโครงการ “สร้างสุข เต็มรัก โอบอ้อมสังคัมไทย” โดยกิจกรรมที่ถือเป็นการ Kick Off ในวันนี้ คือ การเปิดตัว “เติมรัก...ปันสุข” ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 903 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 35 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 92 แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชน 776 แห่ง ซึ่งตู้เติมรักฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร จากทีมเชื่อมประสานใจ โดยทีม CareD+ ที่มีอยู่ในรพ.ทุกแห่ง โดยจะอยู่ต่อเนื่องตลอดไป

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ตู้เติมรัก...ปันสุข เป็นการสื่อความหมายให้ทุกคนตระหนักถึงการให้และการรับการส่งต่อความรัก ความสุข ความปรารถนาดี ให้กับผู้อื่น โดยหวังให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมการแบ่งปัน การดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว ที่ผ่านมา แพทย์อาจจะดูแลประชาชนในฐานะผู้ป่วย แต่จริงๆ แล้วแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาล เป็นได้มากกว่าคำว่า “ผู้ให้บริการ” แต่เป็น “ผู้ให้” ที่ให้ความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะทำให้สังคมไทยมีพลังบวก และคนไทยมีพลังใจเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างสุขภาวะทางสังคมที่ดี



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๙/๒๖๐๒๓>

“ตุ้เดิมรัก...ปันสุข” เป็นสัญลักษณ์ที่เราอยากให้ทุกโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นผู้นำในการโอบอุ้มสังคมไทยให้อบอุ่น ด้วยความเอื้อเฟื้อแบ่งปันความสุข ใครมีอะไรอยากปันเอามาใส่ตุ้ ใครอยากได้ อยากดื่ม มาหยิบไป หยิบได้ ดื่มได้ เดิมใจ เดิมความห่วงใยให้กัน เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยพลังบวก ซึ่งน่าดีใจตรงมีญาติผู้ป่วยมาช่วยเติมของให้ผู้อื่นด้วย เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” นพ.ชลน่าน กล่าว

โดยนอกจาก ตุ้เดิมรัก...ปันสุข แล้ว ในปีนี้ รัฐบาลยังมีของขวัญที่จะส่งมอบเป็นความรักให้กับประชาชน คือ การเดินทางนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้ครบทั้งประเทศภายในปี 2567 และยังมีโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ อีกอย่างน้อย 72 ครั้ง ทั่วประเทศภายในปีนี้ รวมไปถึงโครงการอื่นๆ ตามนโยบาย 13 ประเด็น ที่ได้แถลงต่อพี่น้องประชาชนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งด้วย

